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KTC	โชว์ท็อปฟอร์มไตรมาส	1/61	ก�าไพุ่ง	65% 

ทะลุ	1,209	ลบ.	ต้ังเป้าพอร์ตลูกหน้ีขยายตัวประมาณ	10%

พร้อมรักษา	NPL	ท่ี	1.3% 

	 เคทีซีประกาศผลงานไตรมาส	1/2561	ก�าไร

สุทธิ	1,209	ล้านบาท	เติบโตแข็งแกร่งถึง	65%	

แม้จะได้รับผลกระทบจากกฎข้อบังคับของหน่วย

งานที่ก�ากับดูแล	และการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ที่รุนแรง	เร่งปรับกลยุทธ์เดินหน้าแผนการตลาด

ที่แตกต่าง	สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า	

และพัฒนาคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า	ตั้งเป้าพอร์ตลูกหนี้ขยายตัว

ประมาณ	10%	และรักษา	NPL	ให้อยู่ในระดับเดียว

กับปีที่ผ่านมา			

	 นายระเฑียร	ศรีมงคล	ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	“เคทีซี”	หรือ	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	กล่าวว่า	“เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยับ

ตัวดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป	จากปัจจัยสนับสนุน

ของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว	ประกอบกับใน

ประเทศยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐที่เริ่มทยอย

ออกมา	รวมถึงการผลักดันมาตรการขับเคลื่อน

ประเทศเพื่อสร้างงานและรายได้ในระดับท้องถิ่น	

และการเร่งรัดโครงสร้างระเบียงเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก	(อีอีซี)	ที่ชัดเจนมากขึ้น	

ตลอดจนภาวะการเงินที่ผ่อนคลาย	จะเป็นผล

ให้การใช้จ่ายภาคเอกชนทั้งการบริโภคและการ

ลงทุนมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น”	

	 “ส�าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้

บริโภคในช่วง	3	เดือนแรก	ยังคงเติบโตต่อเนื่องใน

ลักษณะที่ชะลอตัวลงจากปีก่อน	ในส่วนของเคทีซี

ถือว่ามีผลการด�าเนินงานที่ดีเกินคาด	โดยสามารถ

ท�าก�าไรสุทธิในไตรมาสแรกของปีนี้ได้	1,209	ล้าน

บาท	หรือมีอัตราส่วนการเติบโตจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนถึง	65%	แม้ว่าบริษัทฯ	จะต้องเผชิญ

กับความท้าทายส�าคัญจากมาตรการและกฎเกณฑ์

การควบคุมวงเงินบัตรเครดิตและการเข้าถึงสิน

เชื่อส่วนบุคคล	ตลอดจนผลกระทบจากการปรับ

ลดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบัตรเครดิตจาก	20%	

เป็น	18%	ซึ่งท�าให้พอร์ตลูกหนี้บัตรเครดิตเติบโต

ช้าลง	ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรชะลอตัว	แต่

ด้วยประสิทธิภาพในการติดตามหนี้และการบริหาร

ลูกหนี้ให้มีคุณภาพตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง

ต้นทาง	จึงท�าให้	NPL	รวมของบริษัทฯ	ยังลดต�่า

ลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่	1.3%	จาก	1.7%	ในช่วง

เวลาเดียวกันของปีก่อน	ซึ่งต�่ากว่าอุตสาหกรรม	

และส่งผลให้รายได้หนี้สูญได้รับคืนเพิ่มขึ้นในขณะที่

ค่าใช้จ่ายรวมลดลง”		

	 “ข้อมูล	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2561	เคทีซี

มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ	69,965	ล้านบาท	เพิ่ม

ขึ้น	7%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า	โดย

สินทรัพย์ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ	อยู่

ในรูปของลูกหนี้การค้าสุทธิ	คิดเป็น	92%	ของ

สินทรัพย์รวม	โดยพอร์ตลูกหนี้การค้ารวมสุทธิ

เมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วเท่ากับ	64,592	

ล้านบาท	ฐานสมาชิกรวม	3.0	ล้านบัญชี	เติบโต	

3.3%	แบ่งเป็นบัตรเครดิต	2,207,773	บัตร	ขยาย

ตัว	3.5%	พอร์ตลูกหนี้บัตรเครดิตสุทธิมีสัดส่วน	

65%	ของพอร์ตลูกหนี้สุทธิรวม	ยอดลูกหนี้บัตร

เครดิตสุทธิ	42,137	ล้านบาท	สัดส่วนของลูกหนี้

บัตรเครดิตเทียบกับอุตสาหกรรมปัจจุบันอยู่ที่	

12.6%	อัตราเติบโตการใช้จ่ายผ่านบัตรเคทีซีรวม

เท่ากับ	8.4%	(อุตสาหกรรมเติบโต	10.1%)	ส่วน

แบ่งตลาดของการใช้จ่ายผ่านบัตรเท่ากับ	11.0%	

NPL	บัตรเครดิตอยู่ที่	1.14%	ลดลงจาก	1.26%	

(อุตสาหกรรม	2.26%)	สินเชื่อบุคคล	857,613	

บัญชี	ขยายตัว	2.8%	ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคล

สุทธิ	22,315	ล้านบาท	สัดส่วนลูกหนี้สินเชื่อ

บุคคลเทียบกับอุตสาหกรรมเท่ากับ	6.9%	และ	

NPL	ของสินเชื่อบุคคลอยู่ที่	0.82%	ลดลงจาก	

0.89%	(อุตสาหกรรม	2.67%)	โดยสัดส่วนค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญต่อ	NPL	ยังคงมูลค่าสูงที่	591%	

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่	500%”	

	 “ไตรมาสแรกของปี	2561	เคทีซีมีอัตรา

เติบโตของรายได้รวมสูงกว่าค่าใช้จ่าย	โดย

สามารถท�ารายได้เพิ่มขึ้น	10%	เท่ากับ	5,108	

ล้านบาท	จากรายได้ดอกเบี้ยซึ่งส่วนใหญ่เพิ่ม

จากลูกหนี้สินเชื่อบุคคลที่ยังเติบโตได้ดี	(รวม

รายได้ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน)	รายได้ค่า

ธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ	ซึ่งมีสัดส่วน	86%	มา

จากหนี้สูญได้รับคืน	และมีการควบคุมค่าใช้จ่าย

รวมอยู่ที่	3,603	ล้านบาท	ลดลง	3%	จากค่าใช้

จ่ายการตลาดที่ลดลง	เพราะอนุมัติสมาชิกใหม่

ในจ�านวนน้อยลงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้	และมี

การใช้งบประมาณด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ผ่านเทคโนโลยีมากขึ้น	ท�าให้ใช้จ่ายเม็ดเงินน้อย

ลง	ในขณะที่มูลค่าหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลด

ลงเช่นกันเนื่องจากพอร์ตลูกหนี้ที่ขยายตัวได้ช้า	

ท�าให้การตั้งส�ารองและค่าใช้จ่ายการเงินที่เป็นต้น

ทุนเงินก็ลดลง	เนื่องจากบริษัทฯ	ออกหุ้นกู้ใหม่ใน

ระยะเวลาที่ยาวขึ้นด้วยต้นทุนเงินที่ต�่าลงกว่าหุ้นกู้

เดิม	โดยรักษาสัดส่วนค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อราย

ได้สุทธิ	(Operating	Cost	to	Income	Ratio)	ที่

ต�่าอยู่แล้วให้คงเดิมที่	27.2%	เท่ากับช่วงระยะเวลา

เดียวกันของปีก่อน	ซึ่งแสดงว่าบริษัทยังคงรักษา

ประสิทธิภาพในกระบวนการท�างานได้ดี”	

	 “บริษัทฯ	มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ	(Available	

Credit	Line)	ทั้งสิ้น	24,670	ล้านบาท	เป็น

วงเงินของธนาคารกรุงไทย	18,030	ล้านบาท	

และธนาคารพาณิชย์อื่นๆ	6,640	ล้านบาท	โดย

มีต้นทุนการเงินไตรมาส	1/2561	เท่ากับ	3.02%	

(สิ้นปี	2560	เท่ากับ	3.12%)	ลดลงจากไตรมาส

เดียวกันของปี	2560	ที่มีอัตรา	3.21%	เพราะ

บริษัทฯ	จัดหาเงินจากการออกหุ้นกู้ใหม่ด้วยระยะ

เวลาที่ยาวขึ้น	แต่มีต้นทุนเงินที่			ต�่ากว่าหุ้นกู้เดิม	

โดยมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่

ที่	4.08	เท่า	ซึ่งต�่ากว่าภาระผูกพันที่ก�าหนดไว้ที่	

10	เท่า”	

	 “ในปี	2561	เคทีซีตั้งเป้าหมายท�าก�าไรสูง

กว่าปี	2560	ซึ่งอยู่ที่	3,304	ล้านบาท	พอร์ตลูก

หนี้ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลรวมขยาย

ตัวประมาณ	10%	ในขณะที่ปริมาณการใช้จ่าย

ผ่านบัตรเครดิตรวมไม่ต�่ากว่า	15%	และจะควบคุม

สัดส่วน	NPL	ให้อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนที่	1.3%	

โดยจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่แท้จริงของผู้

บริโภคเป็นหลัก	(Customer	Needs)	ควบคู่ไปกับ

การขยายความร่วมมือไปยังพันธมิตรที่เชี่ยวชาญ

ในธุรกิจนั้นๆ	ขยายพันธมิตรร้านค้ารับบัตร	

พัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ใน

ยุคดิจิทัล	ทรานส์ฟอร์เมชั่น	เพื่อน�าเสนอบริการที่

มีคุณค่า	และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม”	
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AQUA	แจง	Q1/61	ก�าไรพุ่ง	23.18%	,รายได้โต	12.22%	

หลังธุรกิจส่ือนอกบ้านขยายตัว-รับรู้รายได้ธุรกิจให้เช่าอสังหาฯ

-	รับส่วนแบ่งก�าไรจาก	EPCO

NETBAY	เผย	Q1/61	ก�าไรโต	32.36% 

หลังภาคธุรกิจปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล	-	รับผลดีจส่งออกขยายตัว	

	 นายพิชิต	วิวัฒน์รุจิราพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เน็ตเบย์	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	NETBAY	เปิดเผยถึงผลการด�าเนินงานไตรมาส	1/61	

(ม.ค.	–	มี.ค.	2561)	ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมาและไตรมาสก่อนหน้า	โดยมีก�าไรสุทธิ	35	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	

32.36%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ	26.44	ล้านบาท	ขณะที่ราย

ได้จากการให้บริการอยู่ที่	86.76	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	18.31%	จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการ	73.33	ล้านบาท	โดยยังเป็นการเติบโต

อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสนับตั้งแต่บริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

เอ็ม	เอ	ไอ	เมื่อเดือนมิถุนายน	2559	

	 ปัจจัยการเติบโตในไตรมาส	1/61	มาจากการปรับตัวของผู้ประกอบการ

ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ	ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าธุรกรรม

มาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลแทนการใช้เอกสาร	และยังได้รับผลดีจากภาคการส่ง

ออกที่ขยายตัว	ส่งผลให้บริษัทฯ	มีปริมาณการใช้บริการ	Digital	Business	

Services	เพื่อท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(ออนไลน์)	ผ่านเน็ตเบย์	

เกตเวย์เพิ่มขึ้น	เพราะเล็งเห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ	ความสะดวกรวดเร็ว

และไม่ต้องมีต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลเมื่อเทียบกับการท�าธุรกรรมด้วยเอกสาร

แบบเดิม	นอกจากนี้สามารถขยายฐานลูกค้าจากการเปิดให้บริการใหม่	ภาย

ใต้ชื่อ	TG-e-Import	Service	Payment	Gateway	ที่เป็นความร่วมมือกับ

การบินไทย	ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทย	เพื่อเปิดรับช�าระเงินค่า

คลังสินค้าของการบินไทยในสนามบินสุวรรณภูมิให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านทางเน็ต

เบย์	เกตเวย์	

	 การด�าเนินธุรกิจให้บริการ	Digital	Business	Services	ในรูปแบบ	

Software	as	a	Service	(SaaS)	หรือซอฟท์แวร์ที่ให้บริการผ่านระบบ

ออนไลน์ยังมีแนวโน้มการเติบโตอีกมาก	เนื่องจากผู้ประกอบการในภาค

อุตสาหกรรมต่างๆ	ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านมาท�าธุรกรรมผ่านระบบ

ออนไลน์แทนการใช้เอกสาร	โดยประเมินว่าในปัจจุบันมีการท�าธุรกรรมทาง

ออนไลน์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ	5%	เท่านั้น	อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในอนาคตผู้

ประกอบการจะเห็นถึงข้อดีและปรับเปลี่ยนมาท�าธุรกรรมทางออนไลน์เพิ่มขึ้น	

ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นพัฒนาบริการใหม่ๆ	เพื่อโอกาสขยายฐานลูกค้าและ

สร้างการเติบโตที่มั่นคง	

	 นายอารักษ์	ราษฎร์บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	

อควา	คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AQUA	เปิดเผยว่า	ผลการ

ด�าเนินงานไตรมาสที่	1	ประจ�าปี	2561	บริษัทฯมีก�าไรสุทธิส�าหรับรอบ

การด�าเนินในไตรมาสที่	1/61	จ�านวน	117.78	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	22.16	

ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปีก่อน	หรือคิดเป็นร้อยละ	23.18	

	 โดยบริษัทฯ	มีรายได้สุทธิจ�านวน	234.04	ล้านบาท	เพิ่มสูงขึ้นจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน	จ�านวน	25.48	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	

12.22	โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้น	มาจากธุรกิจ	สื่อนอกบ้านที่มีการขยายตัว

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	และการรับรู้รายได้จากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	

โครงการเดอะ	เคบิน	เชียงใหม่	แม้จะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ

บริการ	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแต่เป็นการลงทุนและการใช้จ่ายตาม

ที่บริษัทฯคาดการไว้	ทั้งยังสอดคล้องกับผลประกอบการที่บริษัทฯได้

รับ	ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการด�าเนินงานใน

อนาคต

		 นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท

ร่วม	บริษัท	โรงพิมพ์ตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	EPCO	โดยได้รับ

ก�าไรตามสัดส่วนที่ลงทุนไปจ�านวน	58.08	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนถึง	31.29	ล้านบาท	หรือประมาณร้อยละ	116.80	

อันเป็นผลมาจากการรับรู้ก�าไรจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนร่วม	(Co-Generation)	โดยผลก�าไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นใน

ไตรมาสที่	1/61	ส่งผลให้มูลค่าก�าไรต่อหุ้นปรับตัวสูงขึ้น	โดยมีมูลค่าอยู่

ที่	0.0258	บาท	(บาท:หุ้น)	เพิ่มจากงวดเดียวกันของปีก่อน	23%	และ

มีมูลค่าตามบัญชี	0.84	บาทต่อหุ้น

13 www.HoonInside.com 17  May  2018



CGD	ม่ันใจผลงานปีน้ีโตก้าวกระโดด 

เม่ือเทียบกับช่วง	2-3	ปีท่ีผ่านมา	ท่ีมีผลขาดทุน	

หลังรับรู้รายได้โครงการเจ้าพระยาเอสเตท

EPCO	ม่ันใจปี	61	รายได้โตเกิน	40%	
,อีสเทิร์น	พาวเวอร์	ย่ืนไฟล่ิง	พ.ค.	น้ี	

เข้าเทรดปี61	ตามแผน

	 นายยุทธ	ชินสุภัคกุล	ประธานกรรมการ	บริษัท	โรงพิมพ์ตะวันออก	

จ�ากัด	(มหาชน)	(EPCO)	เปิดเผยว่า	ผลการด�าเนินงานของบริษัทและ

บริษัทฯย่อยในไตรมาส	1/61	มีรายได้รวม	270.61	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	5.7	

ล้านบาท	หรือ	2.2%	เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม	264.91	

ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	69.77	ล้านบาท(หุ้นละ	0.18	บาท)	เพิ่มขึ้น	

114.26%	เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน	ท�าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์	

โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจสิ่งพิมพ์

	 ทั้งนี้	ในปี	2561	ถือเป็นปีแรกที่บริษัทฯจะมีการรับรู้ก�าไรของโรง

ไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	จ�านวน	2	โรง	ก�าลังการผลิต	360	เมกะ

วัตต์และไอน�้า	60	ตัน	เข้ามาเต็มปี	ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ

ญี่ปุ่นก็จะมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมอีก	15	เมกะวัตต์	คาดว่าจะ

สามารถรับรู้รายได้และก�าไรเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไป	ส่งผลให้

ก�าไรสุทธิทั้งปีน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากปีก่อนอยู่ที่	207	ล้านบาทตาม

แนวโน้ม	Q1/61

	 นายยุทธ	กล่าวต่อว่า	“	ที่ผ่านมา	EPCO	ได้เริ่มลงทุนธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับพลังงานทุกประเภทมากกว่า	5	ปี	โดยที่ผ่านมาจะเห็นว่าผล

ประกอบการของบริษัทฯ	เติบโตต่อเนื่องอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยเฉพาะใน

ช่วง	1-2	ปีที่ผ่านมานี้	มีการเข้าลงทุนในพลังงานความร้อนร่วม	

(Co-generation)	โดยผ่านทาง	EP	และจะมีการลงทุนในพลังงานหลาก

หลายรูปแบบ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อๆไปอย่างต่อเนื่อง		

	 ส่วนความคืบหน้าการน�า	บริษัท	อีสเทิร์น	พาวเวอร์	กรุ๊ป	(EP)	ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	

คาดว่าจะยื่นไฟลิ่งต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ในเดือนพฤษภาคมนี้	มีบริษัทหลักทรัพย์	เมย์

แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	

คาดเข้าเทรดได้ภายในปี	2561	ตามแผน

		 นายเบน	เตชะอุบล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดี

เวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	(CGD)	บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการ

ลงทุน	เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ	"เจ้าพระยาเอสเตท"	ซึ่ง

ประกอบไปด้วยโรงแรมคาเพลลา	กรุงเทพ,	โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	และ

คอนโดมิเนียมหรู	โฟร์ซีซั่นส์	ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์	กรุงเทพ	ว่า	ขณะนี้มีความ

คืบหน้าเป็นอย่างมาก	ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ตามแผน	ซึ่งจะส่งผล

ให้บริษัทฯมีการรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงปลายปีนี้เป็นจ�านวนมากจากยอดขาย

รอโอน	ท�าให้มีโอกาสเห็นผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างมากในช่วงปลายปี

และเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีหน้า

	 “มั่นใจว่าผลการด�าเนินงานในปีนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด	เมื่อเทียบ

กับช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	ที่มีผลการด�าเนินงานขาดทุน	เนื่องจากเป็นช่วงของ

การลงทุน	เพื่อสร้างฐานธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง	อย่างไร

ก็ตาม	หลังจากโครงการเจ้าพระยาเอสเตท	สร้างเสร็จและเริ่มเปิดด�าเนินการ	

จะสามารถเริ่มทยอยรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงปลายปีนี้	ส่งผลให้ผลการด�าเนิน

งานเติบโตตามแผน”

	 นอกจากนี้	ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2561	

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	26	เมษายน	2561ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ครั้งที่	4	(CGD-W4)	จ�านวน

ไม่เกิน	1,653,225,590	หน่วย	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ	บริษัทฯ	ตามสัดส่วน

การถือหุ้น	(Rights	Offering)	โดยไม่คิดมูลค่า	ในอัตรา	5	หุ้นเดิม	(มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	ต่อ	1	หน่วยของใบส�าคัญแสดงสิทธินั้น	และมีอัตราการ

ใช้สิทธิวอแรนต์	1	หน่วยต่อ	1	หุ้นใหม่	ที่ราคาหุ้นละ	2.75	บาท	

	 ทั้งนี้	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2561	ได้มี

มติอนุมัติวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร	CGD-W4	เป็นวัน

ที่	15	มิถุนายน	2561	และก�าหนดวันที่ออก	CGD-W4	เป็นวันที่	27	มิถุนายน	

2561	ซึ่งจะครบก�าหนดอายุในวันที่	26	มิถุนายน	2564	ขณะที่ผลการด�าเนิน

งานในช่วงไตรมาส	1/61	มีรายได้รวม	281	ล้านบาท	โดยมีรายได้หลักมาจาก

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการอิลีเม้นท์	ศรีนครินทร์	และก�าไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น	81%	เทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม	155	ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	24	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	138%	เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ	63	ล้านบาท								
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SPALI	เดินหน้า	Q2	เปิด	4	โครงการใหม	่

หวังดันยอดเข้าเป้า	-	โชว์ไตรมาสแรกปีน้ีก�าไรโต	27%

SC	คงเป้ารายได้ปีน้ีท่ี	1.7	หม่ืนลบ. 
เตรียมทยอยเปิดโครงการใหม่อีก	17	โครงการ	

มูลค่ากว่า	1.7	หม่ืนลบ.	

	 นายอรรถพล	สฤษฎิพันธาวาทย์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุน
องค์กร	บริษัท	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SC	กล่าว
ว่า	ผลประกอบการไตรมาส	1/2561	ของ	SC	มีการเติบโตครบทุกด้านทั้ง
ยอดขาย	รายได้	และก�าไรสุทธิ	โดยมีรายได้รวม	2,686	ล้านบาท	เติบโต	
53%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	รายได้หลักมาจากโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายคิดเป็นสัดส่วน	92%	ของรายได้ทั้งหมด	และมีก�าไร
สุทธิ	259	ล้านบาท	เติบโต	244%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	พร้อมกับมี
ยอดขายรอโอน	หรือ	Backlog	ประมาณ	10,800	ล้านบาท	ซึ่ง	47%	จะรับ
รู้รายได้ในปีนี้	และส่วนที่เหลืออีก	53%	จะรับรู้รายได้ในปี	2562-2563		โดย
บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ทั้งปีอยู่ที่	17,000	ล้านบาท	
	 ในส่วนของยอดขาย	3,662	ล้านบาท	เติบโต	7%	จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนทั้งในส่วนของโครงการแนวราบและแนวสูงทุกระดับราคา	โดยเฉพาะ
โครงการที่เปิดใหม่ในไตรมาสแรกได้รับการตอบรับที่ดีมาก	ได้แก่	โครงการ
คอนโดมิเนียมเซ็นทริค	รัชโยธิน	ที่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ารัชโยธินเพียง	150	
เมตร	ปัจจุบันมียอดขายถึง	75%	และ	โครงการบ้านเดี่ยวเพฟ	บ้านโพธิ์-
ฉะเชิงเทรา	ขณะเดียวกันโครงการแนวราบเดิมในระดับราคา	8	ล้านบาทขึ้น
ไปมียอดขายเติบโตกว่า	70%	เทียบกับไตรมาสแรกของปี	2560

	 ทั้งนี้	จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561	ได้มีมติอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินจ�านวน		0.12	บาท/หุ้น	หรือคิดเป็นอัตรา
การจ่ายเงินปันผล	เท่ากับ	44.44%	โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	22	
พฤษภาคม	2561	
	 นายอรรถพล	กล่าวเพิ่มเติมว่า“	SC	เตรียมทยอยเปิดโครงการใหม่
ที่เหลือในปีนี้อีก	17	โครงการ	มูลค่ากว่า	17,000	ล้านบาท		โดยในเดือน
มิถุนายนนี้จะเปิดโครงการ	เวนิว	พระราม	5-3	บนพื้นที่	กว่า	7	ไร่	มูลค่า
โครงการ	260	ล้านบาท	เป็นบ้านแฝดรุ่นใหม่	จ�านวน	46	ยูนิต	ราคาเริ่มต้น	
5.89		ล้านบาท	ต่อยอดความส�าเร็จของโครงการ	เวนิว	พระราม	5-1	และ	2	
ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี		
	 โครงการใหม่อยู่บนถนนนครอินทร์	พระราม	5	ใกล้ทางด่วนศรีรัช-
วงแหวนรอบนอก	และใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสายสีน�้าเงิน	(เสร็จปลายปี	
2562)	
	 โดย	ณ	30	เม.ย	61	SC	มีโครงการเพื่อขายทั้งหมด	39	โครงการ	มูลค่า
โครงการรวม	34,400	ล้านบาท	

	 นายไตรเตชะ	ตั้งมติธรรม	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	

(มหาชน)	SPALI	กล่าวว่า	ในช่วงไตรมาส	1	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีการเปิด

ตัวโครงการแนวราบ	จ�านวน	6	โครงการ	มูลค่ารวม	3,525	ล้านบาท	

แบ่งเป็นการเปิดตัวโครงการใหม่ในกรุงเทพฯ	4	โครงการ	และในจังหวัด

ชลบุรีและสงขลา	2	โครงการ	โดยมีผลงานด้านยอดขาย	8,837	ล้านบาท	

เติบโตเพิ่มขึ้น	17%	จากช่วงเดียวกันของปี	2560	ซึ่งมาจากยอดขายใน

ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม	4,142	ล้านบาท	และโครงการแนวราบ	4,695	

ล้านบาท	อีกทั้งสามารถท�ารายได้รวม	4,655	ล้านบาท	เติบโต	22%	

โดยรายได้หลักมาจากการทยอยส่งมอบคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพฯ	

ปริมณฑล	และต่างจังหวัด	ขณะที่รายได้จากอสังหาริมทรัพย์สามารถแบ่ง

เป็นรายได้จากโครงการแนวราบ	62%	และจากโครงการคอนโดมิเนียม	

38%

	 บริษัทสามารถท�าผลงานด้านก�าไรสุทธิ	870	ล้านบาท	เติบโต	27%	

เมื่อเทียบกับปี	2560	ด้านสินทรัพย์เติบโตขึ้น	1%	ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต	

4%	โดยมีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่	63%	

ส่วนต้นทุนการเงินที่อัตราเฉลี่ย	2.50%	ต่อปี	ณ	31	มี.ค.	2561	และมี

ยอดขายที่รอรับรู้รายได้	(Backlog)	ประมาณ	41,665	ล้านบาท	ณ	31	

มี.ค.	2561	โดยคาดว่าจะสามารถทยอยโอนให้ลูกค้าและรับรู้เป็นรายได้ใน

ปี	2561	จ�านวน	12,180	ล้านบาท	และส่วนที่เหลือ	29,485	ล้านบาทใน

อีก	3	ปีถัดไป	เพื่อรองรับการเติบโตด้านรายได้ของบริษัทในอนาคต

	 นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส	2	บริษัทฯ	มีแผนงานเปิดตัวโครงการใหม่

ต่อเนื่อง	จ�านวน	4	โครงการ	เป็นโครงการแนวราบ	จ�านวน	3	โครงการ	

ในกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และหัวเมืองภูมิภาค	อย่างเช่นจังหวัดนครราชสีมา	

และจังหวัดชลบุรี	และคอนโดมิเนียม	1	โครงการ	เพื่อผลักดันยอดขายสู่

เป้าหมายที่ตั้งไว้
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RWI	แจงQ1/61	พลิกขาดทุน 
เหตุต้นทุนขายพุ่งการแข่งขันเดือด		

ดีมานด์ลวดเหล็กไม่เพ่ิม		

SAWAD	แจงก�าไร	Q1/61	ทรุด	27.43%	

เหตุปรับปรุงบัญชี	ท�าก�าไรต�่ากว่าความจริง

	 นางสาวธิดา	แก้วบุตตา	กรรมการ	บริษัทศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
(มหาชน)	หรือ	SAWAD	เปิดเผยว่า	ผลประกอบการไตรมาส1/61	ที่บริษัท
ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์	อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
นักลงทุน	บริษัทขอชี้แจงว่าสาเหตุที่ท�าให้ภาพรวมของผลประกอบการ
ไตรมาส1/61	บริษัทและบริษัทย่อยก�าไรสุทธิลดลง	27.43%	จากไตรมาส	
1/2560	ที่มีก�าไรสุทธิ	881.62	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับงวดไตรมาส	1/61	ที่มี
ก�าไรสุทธิ	639.83	ล้านบาทเป็นเพียงการปรับลดลงทางบัญชีเท่านั้นส่วนผล
การด�าเนินงานจริงยังมีการเติบโตทั้งก�าไรและรายได้
	 ประเด็นหลักที่ท�าให้ภาพรวมผลประกอบการไตรมาส1/2561	ลดลงเมื่อ
เปรียบกับงวดเดียวกันของปี2560	เนื่องจากสิ้นงวดบัญชี	31มีนาคม	2560		
บริษัทได้มีการรับรู้รายการพิเศษจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเงินทุน	กรุงเทพธนาธร	จ�ากัด(มหาชน)
หรือ	BFIT	และมีการจัดประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีท�าให้เกิดก�าไรจากการเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุนจ�านวน	102.06	ล้านบาท	
	 นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงรายได้อื่นๆในส่วนที่เกิดจากการปรับปรุง
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาที่เกี่ยวข้องกับ	BFIT	อีกจ�านวน	
185.65	ล้านบาทจากเดิมที่บันทึกต้องอยู่ในรายได้อื่นๆ	ของงบไตรมาส4	สิ้น

สุดวันที่	31	ธันวาคม	2560
	 นางสาวธิดา	อธิบายต่อว่าการปรับปรุงงบการเงินดังกล่าวและก�าไร
พิเศษที่ได้จากการจัดประเภทเงินลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ใน	BFIT	ท�าให้รายได้รวมไตรมาส	1/2560	ฉบับปรับปรุงบริษัทมีรายได้รวม
จ�านวน	1871.50	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบก่อนปรับปรุง	185.65	ล้านบาท
และมีก�าไรพิเศษดังกล่าวอีก	102.06	ล้านบาทรวมเป็นเงิน	287.71	ล้านบาท	
ท�าให้ภาพรวมผลประกอบการไตรมาส	1/2561	ลดลง	อย่างไรก็ตามในปี2561	
นี้บริษัทจะไม่มีการปรับมูลค่าเงินลงทุนแต่อย่างใด
	 “หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวในไตรมาส	1/2561	บริษัทจะมีราย
ได้รวมเพิ่มขึ้น160.33ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น10.12%	และมั่นใจว่าภาพรวมผล
ประกอบการปีนี้จะยังเติบโตต่อเนื่อง	และไม่มีการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพิ่ม
เติมอีก”	นางสาวธิดา	กล่าว
	 ส�าหรับประเด็นความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(เอ็น
พีแอล)	ที่เพิ่มขึ้นนางสาวธิดาชี้แจงว่าเป็นเอ็นพีแอลที่เกิดจากลูกหนี้เอสเอ็
มอีกรายหนึ่งที่จ่ายล่าช้ากว่าก�าหนดซึ่งปัจจุบันลูกหนี้รายดังกล่าวก็ได้ทยอย
จ่ายยอดค้างมาแล้ว	ประกอบกับมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้รายดังกล่าวที่
น�ามาวางเป็นหลักประกันไว้มีมูลค่ามากกว่ามูลหนี้	

	 นายพิพิธ	เชาว์วิศิษฐ	กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ.ระ

ยองไวร์	อินดัสตรีส์	หรือ	RWI	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ต้องประสบกับผลขาดทุน

ในไตรมาส1	ปี	2561จ�านวน	8.26	ล้านบาท	โดยลดลง	44.24	ล้านบาทเมื่อ

เทียบกับไตรมาสที่	1	ปี2560	ที่มีก�าไรสุทธิ	35.98	ล้านบาทหรือลดลงกว่า	

122%	ส่วนรายได้รวม	274.71	ล้านบาทเพิ่มขึ้น	23.60	ล้านบาทเมี่อเทียบกับ

งวดเดียวกันกับปีก่อนโดยมีผลมาจากราคาขายได้ขยับตัวเล็กน้อยตามต้นทุน

วัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ปริมาณการขายกลับลดลง	ทั้งนี้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น

กว่า34%ในขณะที่รายรับเพิ่มขึ้นเพียง	9.4%	ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นมีผลมาจาก

ปัจจัยหลายด้าน

	 นอกจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทได้ด�าเนิน

ธุรกิจมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า	20	ปีท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

บ�ารุงรักษาเครื่องจักรเก่าเป็นจ�านวนมาก	คาดว่าจะใช้เวลา	3-4	เดือนในการ

ปรับปรุงให้แล้วเสร็จซึ่งค่าซ่อมแซมเครื่องจักรถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

	 อีกทั้งมีสินค้าและวัตถุดิบบางส่วนไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของ

ลูกค้าผู้บริหารจึงเห็นสมควรท�าการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวลง

ประมาณ	16	ล้านบาท	เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริง

	 นอกจากนี้การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐมีความล่าช้าออก

ไปและตัวเลขการลงทุนภาคเอกชนก็ชะลอตัวลงอาทิอาคารสูงและโครงการ

ที่พักอาศัยใหม่ในขณะที่ปริมาณลวดที่ผลิตออกสู่ตลาดมีมากขึ้นทั้งผู้ผลิต

ลวดเหล็กรายใหม่และผู้ผลิตรายเดิมที่เพิ่มเครื่องจักรในการผลิต	ในขณะ

ทีความต้องการยังมีจ�ากัดท�าให้เกิดภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงอีกทั้ง

บริษัทได้เดินหน้าขยายช่องทางการตลาดสู่ต่างประเทศท�าให้เกิดค่าใช้จ่าย

ด้านต่างประเทศค่อนข้างสูงแต่เงินบาทกลับแข็งค่าอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบ

ด้านการส่งออกโดยตรงบริษัทจึงหันกลับมาทบทวนวางแผนกลยุทธ์การส่ง

ออกให้รัดกุมยิ่งขึ้น

	 ในด้านการเติบโตของตลาดและแนวโน้มการขายต้องดูความต้องการ

ของตลาดลวดเหล็กทั้งภาครัฐและเอกชนว่างานโครงการใหญ่ๆของรัฐจะเริ่ม

เมื่อไหร่และภาคเอกชนจะเริ่มลงทุนเพิ่มเติมเมื่อไหร่	ซึ่งในช่วงที่เข้าฤดูฝนยอด

ขายก็อาจลดลงได้เนื่องจากต้องชะลอการก่อสร้าง	โดยปัญหาต่างๆ	เหล่านี้ผู้

บริหารก�าลังด�าเนินการแก้ไขและเตรียมรับกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
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บิ๊ก	GUNKUL	ม่ันใจ	Q2/61		
ผลงานฟื้น	หลัง	COD	

โรงไฟฟ้าพลังงานลมครบ	3	แห่ง	ดันรายได้โต	

	 บิ๊ก	GUNKUL	มั่นใจ	Q2/61	ผลงานฟื้น	หลัง	COD	โรงไฟฟ้าพลังงาน

ลมครบ	3	แห่ง	ดันรายได้โต	เล็งลงทุนโซลาร์อีก	10	Mw	ในมาเลเซีย		

จากปัจจุบันมีก�าลังการผลิตแล้ว	30	Mw	คาดปลายเดือน	พ.ค.	นี้	

ประกาศ	Private	PPA	เพิ่มตั้งเป้าปีนี้ลุย	100	Mw	เผยซื้อกิจการฟิวเจอร์	

อีเล็คทริคอล	หนุนรายได้งานก่อสร้างโตต่อเนื่อง	คาดถึงจุดคุ้มทุนไม่เกิน	

3	ปี	

	 นายสมบูรณ์	เอื้ออัชฌาสัย	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	กันกุลเอ็น

จิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	GUNKUL	เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า	

คาดผลประกอบการไตรมาส	2/61	จะฟื้นตัว	จากไตรมาส	1/61	ที่มีผล

ขาดทุน	109.11	ล้านบาท	ซึ่งมีสาเหตุมาจาก	การบันทึกผลค่าธรรมเนียม

การยกเลิกสัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศและขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยนจากการน�าเข้าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

กังหันลม	3	โครงการ	ขนาด	170	เมกะวัตต์	ซึ่งบริษัทฯ	ต้องน�าเข้ากังหัน

ลมทั้ง	3	ชุด	ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ	ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ค่าขึ้นบาทแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากบริษัทฯ	จึงได้รับกระทบ	อย่างไรก็ตาม

ผลขาดทุนที่เกิดขึ้น	จะเกิดขึ้นเฉพาะในไตรมาสแรกซึ่งเป็นผลกระทบเพียง

ระยะสั้นเท่านั้น	ซึ่งบริษัทมีการบันทึกขาดทุนทางบัญชีไปในไตรมาสนี้

เรียบร้อยแล้ว	

	 "	ผลประกอบการไตรมาส1/61	ซึ่งถ้าดูข้อมูลเพียงผิวเผินจะเห็นว่า

บริษัทฯ	มีผลประกอบการที่ขาดทุน	109	ล้านบาท	โดยประเมินแต่ถ้าไปดู

ในรายละเอียดที่เราชี้แจงก็จะพบว่าในข้อร้ายมีข้อดี	คือว่าถ้าดึงตัวผลกระ

ทบจากการยกเลิกสัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	588	ล้านบาท					

และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในงวดนี้อีก	57	ล้านบาท	แต่ถ้า

เราบวกกับเข้าไปแปลว่าไตรมาสนี้	เรามีก�าไรประมาณ	535	ล้านบาท	ซึ่ง

ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว	เรามีก�าไร	185	ล้านบาท	"	นายสมบูรณ์		

กล่าว	

	 ทั้งนี้	ในด้านผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในไตรมาส	2/61	ยังมี

ปัจจัยสนับสนุน	จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	โครงการ

โรงไฟฟ้ากังหันลมโครงการที่	3	ซึ่งคาดว่าจะ	COD	ประมาณต้นเดือน

มิถุนายน	นี้	ส่งผลให้บริษัทฯ	มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นสาระส�าคัญจาก

รายได้ขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้าตั้งแต่ไตรมาส	2	ของปีนี้เป็นต้น

ไป	

	 "	3	ไตรมาสที่เหลือบริษัทเชื่อว่าโครงการกังหันลมจะท�ารายได้ให้แก่

บริษัทเป็นอย่างมาก	เนื่องจาก	โครงการลม	ทั้ง	3	โครงการ	COD	100%	

คาดว่ารายได้	40%	จะอยู่ในไตรมาสที่	4	ทั้งหมด	ซึ่งเมื่อปีที่แล้วโครงการ

ลมโครงการเดียว	บันทึกรายได้ประมาณเกือบ	300	ล้านบาท	แต่ถ้า	3	

โครงการอาจจะถึง	1	พันล้านบาท	บริษัทเชื่อมั่นว่าตัวก�าไรที่คาดว่าจะเกิด

ขึ้น		คาดปลายปีนี้ไม่ขาดทุนแน่นอน	"	นายสมบูรณ์	กล่าว		

	 อีกทั้งบริษัทฯ	ยังได้ขยายธุรกิจงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า	โดยล่าสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติอนุมัติให้	บริษัท	กันกุล	พาวเวอร์	

ดี	เวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(GPD)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	GUNKUL	เข้า

ซื้อกิจการ	บริษัท	ฟิวเจอร์	อีเล็คทริคอล	คอนโทรล	จ�ากัด	(FEC)	ใน

สัดส่วน			100%	ด้วยมูลค่าลงทุน	650	ล้านบาท	เพื่อประกอบธุรกิจรับ

เหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า	แบบเหนือดิน	เคเบิ้ลใต้ดิน	และสถานีไฟฟ้า		

ท�าให้บริษัทสามารถรักษาระดับรายได้จากธุรกิจก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง	

ซึ่งในปีก่อนมีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวประมาณ	2-3	พันล้านบาท	ขณะ

ที่ปัจจุบัน	FEC	มีงานในมืออยู่แล้ว	700	ล้านบาท	โดยบริษัทคาดว่าการ

เข้าไปลงทุนใน	FEC	จะถึงจุดคุ้มทุนไม่เกิน	3	ปี		

	 ส่วนการลงทุนในโครงการลงทุนโรงไฟฟ้า	บริษัทฯ	ได้เน้นขยายการ

ลงทุนในต่างประเทศ	โดยปัจจุบันบริษัทก�าลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่	4	แห่งในประเทศญี่ปุ่น	ก�าลังการผลิต

รวม	207	เมกะวัตต์	โดย	2	โครงการแรกซึ่งตั้งอยู่ในเมือง	Sendai	และ	

Kimitsu	มีก�าลังการผลิตรวม	65	เมกะวัตต์	คาดเปิดด�าเนินการในไตรมาส	

4/61	ส่วนอีก	2	แห่งซึ่งตั้งอยู่ในเมือง	Utsunomiya	และ	Iwakuni	มี

ก�าลังการผลิตรวม	142	เมกะวัตต์	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ	

	 นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าอีก	1	แห่งในประเทศมาเลเซีย	ขนาดก�าลัง

การผลิต	30	เมกะวัตต์	คาดปิดโปรเจ็คไฟแนนซ์ไม่เกินเดือน	กันยายนนี้

จากนั้นเริ่มก่อสร้าง	อีกทั้งยังมีแผนจะลงทุนอีก	10	เมกะวัตต์	คาดว่าจะมี

ความชัดเจนเร็วๆ	นี้

	 "GUNKUL	ปีนี้	จะมีความคืบหน้าในการ	COD	ไฟเยอะ	ที่มีอยู่	513	

เมกะวัตต์	ปีนี้คาดว่าน่าจะถึง	200	เมกะวัตต์ที่จะ	COD	ในปีนี้	คือลม	2	

แห่ง	กับที่ญี่ปุ่น	"	นายสมบูรณ์	กล่าว			

	 นายสมบูรณ์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	บริษัทฯ	ได้เข้าไปลงทุนโซลาร์		

Private	PPA	มากขึ้น	โดยตั้งเป้า	100	เมกะวัตต์ในปีนี้	ซึ่งปลายเดือน	

พฤษภาคม	นี้คาดว่าจะมีการประกาศ	Privat	PPA	เข้ามาเพิ่มเติม	โดย

บริษัทฯ	ตั้งเป้าจะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	(PPA)	ครบ	1,000	เมกะวัตต์ในปี	

2563	คาดว่าสามารถท�าได้ตามเป้าหมาย

	 "	เรามีความเชื่อมั่นว่า	โครงการลมทั้ง	3	โครงการ	จะส่งมอบรายได้

ให้เราค่อนข้างดี	ชุดหนึ่งประมาณ	700	ล้านบาท	ถ้ามาเต็ม	3	ชุด	ควรจะ

เป็นรายได้	2.1	พันล้านบาท	ซึ่งได้	Adder	6.50	บาท	ฉะนั้นตัว	Bottom	

line	ก็จะค่อนข้างดี	แล้วก็ในส่วนของโซลาร์เราเริ่มขยายตลาดไปเอกชน

มากขึ้น	ปีนี้เราคาดการณ	100	เมกะวัตต์	อีกส่วนหนึ่งเชื่อว่างานรับเหมา

ก่อสร้างจะมีการเติบโตตามงบประมาณภาครัฐ	โดยเฉพาะใน	EEC	"	นาย

สมบูรณ์	กล่าว				
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depa ร่วม TDRI	ชี้จ�านวนก�าลังคน
ท�างานดิจิทัลสูง	แต่ท�างานได้จริงน้อย	

สวนทางความต้องการภาคธุรกิจ		

	 เมื่อวันที่	15	พ.ค.	2561	ในการสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง	แนวทางการสร้างก�าลังคนด้าน
ดิจิทัลของไทย:	จากปริมาณสู่คุณภาพ	ซึ่งจัดโดย	
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(DEPA)	ร่วม
กับ	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	
(TDRI)	ณ	ห้องคริสตัล	บอลรูม	โรงแรมฮอลิเดย์	
อินน์	สีลม	มีสาระส�าคัญคือ	
	 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(depa)	
ร่วมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	
(TDRI)	เผยผลศึกษาโครงการพัฒนาก�าลังคนด้าน
ดิจิทัล	(Digital	Manpower)	รองรับอุตสาหกรรม	
S-Curve	และ	หนุนการเติบโตพื้นที่	EEC	ชี้ปัญหา
ใหญ่ไทยก�าลังคนด้านดิจิทัลสูง	แต่ท�างานได้จริง
น้อย	สวนทางความต้องการภาคธุรกิจ	จ้างงานเพิ่ม
ขึ้นประมาณ	14,000	คนในปี	2560			
	 ดร.ณัฐพล	นิมมานพัชรินทร์	ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	กล่าวเปิดงาน
งานสัมมนา	เรื่อง	“แนวทางการสร้างก�าลังคนด้าน
ดิจิทัลของไทย:	จากปริมาณสู่คุณภาพ”	ว่า	ภาย
ใต้นโยบาย	Thailand	4.0	กลไกหนึ่งที่ส�าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต	(new	engine	
of	growth)	คือ	การพัฒนา	10	อุตสาหกรรมเป้า
หมาย	ซึ่งประกอบด้วยการต่อยอด	5	อุตสาหกรรม
เดิมที่มีศักยภาพ	(First	S-Curve)	ประกอบ
ด้วย	อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาห
กรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริย	อุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ		
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	และ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร	และการเติม	5	
อุตสาหกรรมอนาคต	(New	S-Curve)	ประกอบ
ด้วย	อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ	
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์	อุตสาหกรรมเชื้อ
เพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	อุตสาหกรรมดิจิทัล	
และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
	 ของอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว	คือการ
พัฒนาก�าลังคนด้านดิจิทัล	ที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย	(S-Curve)	และสนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่	EEC	ทาง	depa	จึงได้ร่วมกับ	TDRI	ในการ
ศึกษา	“การพัฒนาก�าลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)”			
	 ด้าน	ดร.สมเกียรติ	ตั้งกิจวานิชย์	ประธาน
สถาบัน	ดร.เสาวรัจ	รัตนค�าฟู	นักวิชาการอาวุโส	

และดร.เปาว์	ไวโรจน์พันธ์	นักวิชาการ	สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย	ได้เผยผลการศึกษา	
“การพัฒนาก�าลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)”	ที่ส�าคัญ
ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่	
EEC	เป็นก้าวส�าคัญในการยกระดับประเทศไทย
สู่	Thailand	4.0	แต่ข้อจ�ากัดส�าคัญในขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ	ประเทศไทยยังขาดก�าลัง
คนทักษะสูงที่มีคุณภาพจ�านวนมาก		ความท้าทาย
ที่ส�าคัญของประเทศไทยคือ	ก�าลังคนด้านดิจิทัล
ของไทยมีปริมาณมาก	แต่ก�าลังคนที่มีคุณภาพ
สูงที่สามารถท�างานได้จริงมีปริมาณน้อย	ท�าให้ดู
เหมือนประเทศไทยขาดก�าลังคนด้านดิจิทัล	โดยใน
ปี	2560	มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	เฉพาะ
สาขาคอมพิวเตอร์	เกือบ	20,000	คน	(ไม่รวมผู้จบ
การศึกษาในสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	วิศวกรรม
โทรคมนาคม)	และมีผู้ว่างงานที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	สาขาคอมพิวเตอร์เกือบ	7,000	คน	
ขณะที่ความต้องการก�าลังคนด้านดิจิทัลในภาค
ธุรกิจเพิ่มขึ้นประมาณ	14,000	คน	และภาคธุรกิจ
มักสะท้อนปัญหาการขาดแคลนก�าลังคนด้านดิจิทัล
ที่มีคุณภาพและสามารถท�างานได้จริง	
	 สาเหตุหนึ่งของสถานการณ์ดังกล่าวคือ	
หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ที่สอนอยู่ในปัจจุบันส่วน
หนึ่ง	ยังไม่ได้ปรับให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว	รวมทั้งบางหลักสูตรไม่ได้บรรจุวิชา
หลักที่จ�าเป็นต่อการเป็นนักวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ดังนั้น	หากประเทศไทยต้องการเพิ่ม
ก�าลังคนด้านดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่	EEC	ได้จริง	
ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปรับคุณภาพของก�าลังคน
ด้านดิจิทัลอย่างเร่งด่วน
	 อย่างไรก็ดีมาตรการส�าคัญในการการยก
ระดับคุณภาพก�าลังคนด้านดิจิทัลเพื่อตอบสนอง
ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่	EEC	คือ	ภาครัฐ
ควรด�าเนินการเป็นโครงการน�าร่อง	(pilot	project)	
โดยมีแนวทางด�าเนินการในระยะสั้นคือ	ภาครัฐควร
ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่	EEC	ในการ
จัดโปรแกรมหรือหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่	เช่น	ปัญญาประดิษฐ์	
(AI)	และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	(Internet	
of	Things)	และภาครัฐควรส่งเสริมการเชื่อมโยง

ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่	EEC	เพื่อให้
สามารถผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้จริง	และ
สุดท้าย	ภาครัฐควรอ�านวยความสะดวกและสร้าง
แรงจูงใจในการเข้ามาท�างานของนักวิชาชีพดิจิทัลที่
มีทักษะสูงให้มากขึ้น	เช่น	มาตรการสมาร์ทวีซ่าของ
ไทยในปัจจุบัน	ก�าหนดให้นักวิชาชีพทักษะสูงที่มีเงิน
เดือนอย่างน้อย	2	แสนบาทจะได้วีซ่านาน	4	ปี	ภาค
รัฐอาจพิจารณาปรับเงื่อนไขให้มีความยืดหยุ่นมาก
ขึ้นโดยก�าหนดให้ผู้มีเงินเดือนอย่างน้อย	1	แสนบาท
แต่ไม่ถึง	2	แสนบาท	จะได้วีซ่านาน	2	ปีเป็นต้น	
	 ส่วนในระยะยาว	ต้องมุ่งปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาด้านดิจิทัล	โดยสร้างกลไกให้ภาคเอกชน
ให้ข้อมูลทักษะก�าลังคนที่ต้องการแก่สถาบันการ
ศึกษา	และภาคการศึกษาปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคเอกชน	รวมทั้ง	ภาคการ
ศึกษาควรจัดท�าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและ
หลักสูตร	ขยายโครงการนักศึกษาฝึกงาน	และเพิ่ม
จ�านวนอาจารย์ที่มีคุณภาพ	และที่ส�าคัญภาครัฐต้อง
มุ่งส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยพัฒนาด้าน
ดิจิทัล	และการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลไปพร้อมๆ	
กัน
	 นอกจากนี้	ในงานสัมมนาดังกล่าว	ยังมีการ
เสวนาในหัวข้อ	“แนวทางการสร้างก�าลังคนด้าน
ดิจิทัลของไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และการพัฒนาพื้นที่	EEC:	จากปริมาณสู่คุณภาพ”	
โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่	คุณโชคดี	แก้วแสง	(รอง
เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน)	ดร.ณัฐพล	นิมมานพัชรินทร์	(ผู้อ�านวย
การส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)	รศ.ดร.ชิต	
เหล่าวัฒนา	(กรรมการ	คณะอนุกรรมการเร่งรัด
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	คลัสเตอร์หุ่น
ยนต์)	คุณพฤฒิ	เมาลานนท์	(รองประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)	และคุณล�้าบุญ	
สิมะขจรบุญ	(Local	Business	Unit	Manager,	
Robotics	and	Motion	บริษัท	เอบีบี	(ไทยแลนด์)	
จ�ากัด)	และผู้ด�าเนินการเสวนาคือ	ดร.สมเกียรติ	ตั้ง
กิจวานิชย์	ประธานทีดีอาร์ไอ

	 เผยแพร่โดย	:	ทีมสื่อสารสาธารณะ-ทีดีอาร์ไอ
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บล.คันทร่ี	กรุ๊ป	จัดจ�าหน่ายหุ้นกู ้

“ออลล์	อินสไปร์	ดีเวลลอปเม้นท์”	อายุ	2	ปี	
อัตราดอกเบี้ย	6.5%	เปิดขาย	21-24	พ.ค.	น้ี

	 บมจ.ออลล์	อินสไปร์	ดีเวลลอปเม้นท์	(ALLInspire)	เสนอขายหุ้น

กู้ไม่ด้อยสิทธิ	อายุ	2	ปี	ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่	6.50%	จ่ายดอกเบี้ย

ทุก	3	เดือน	จองซื้อขั้นต�่า	1	แสนบาทเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่

ระหว่างวันที่	21-24พฤษภาคม	2561	สามารถจองซื้อได้ที่	บมจ.	หลัก

ทรัพย์	คันทรี่	กรุ๊ป	(CGS)	โทร.	0	2205	7084	ผู้ลงทุนสามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

ตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่	www.sec.or.th

	 	ดร.วีรพัฒน์	เพชรคุปต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลัก

ทรัพย์	คันทรี่	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	(CGS)	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ได้

รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ของ	บริษัท	ออลล์	

อินสไปร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้

ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	อายุ	2	ปี	

มูลค่าเสนอขายไม่เกิน	600	ล้านบาท	โดยมีหุ้นกู้ส�ารองเพื่อการเสนอ

ขายเพิ่มเติมไม่เกิน	200	ล้านบาท	ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่	6.50%	ต่อ

ปี	จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ	3	เดือน	ตลอดอายุของหุ้นกู้	ซึ่งก�าหนดราคา	

1,000	บาทต่อหน่วย	มูลค่าจองซื้อขั้นต�่า	100,000	บาท	และทวีคูณ

ครั้งละ	100,000	บาท	จ�าหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่โดยวัตถุประสงค์

ของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ช�าระหนี้เงินกู้ยืมและ/หรือใช้ในการ

ขยายธุรกิจโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแผนของบริษัทโดย

ปัจจุบัน	ALLInspire	มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา	9	โครงการ	มูลค่า

รวมกว่า	8,000	ล้านบาท

	 โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้	6	โครงการ	มูลค่าราว	

3,500	ล้านบาท	ทั้งนี้ในปี	2560	ที่ผ่าน	All	Inspire	มีรายได้รวม	

714.50	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	70.25	เมื่อเทียบกับปี	2559	ที่

มีรายได้รวม	419.67	ล้านบาท	รวมทั้งได้มีการเซ็นสัญญาร่วมทุน

กับบริษัท	Hoosiers	Holdings	ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้น

น�าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่นมีประสบการณ์

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า	20	ปี	ซึ่งจะมีแผนร่วมกันพัฒนา	3	

โครงการ	มูลค่าประมาณ	5,000	-	6,000	ล้านบาท	โครงการแรก	

คือ	โครงการ“THE	Execl	Hideaway	Sukhumvit	50”	ซึ่งได้รับ

การสนับสนุนด้านการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯโดยมองว่าจะ

ช่วยเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจให้กับ	All	Inspireทั้งนี้	หาก

การพัฒนาโครงการและการขายเป็นไปตามแผนงานจะส่งผลให้	All	

Inspire	เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลประกอบการเติบโตโดดเด่น

อีกแห่งหนึ่ง
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ยามนี้หัวจิตหัวใจ	บอกซ�้าไม่แตกต่างจากคนเล่นหุ้น	

นักลงทุน	ด้วยเฝ้ามองตลาดตกรอบนี้	ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัว	ข่าวบจ.ประ

เกาศผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้	ก็ประกาศแจ้งให้ชาวหุ้น	รับทราบกันเกือบ

หมดแล้ว	กนง.ก็คงดอกเบี้ยตามคาด	แถมความกังวล	Bond	Yield	สหรัฐ	พุ่งๆ	

จนมองกันปีนี้เฟด	คงขึ้นดอกเบี้ย4	ครั้ง	สหรัฐ-จีน	คงเจรจาการค้า..ปัจจัยอยู่

แห่งใด	รีบๆ	มากระตุ้น	มาสร้างความเชื่อมั่น....ด่วน	เหอะๆ

	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,750.62	จุด	ลดลง	16.24	จุด	หรือ	0.92%	

มูลค่าการซื้อขาย	67,637.70	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	1,573.59		

ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	614.19	ล้านบาท	นักลงทุนต่าง

ประเทศซื้อสุทธิ	2,130.73	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	57.04			

ล้านบาท

	 หลังประกาศงบรวมไตรมาสแรกปีนี้	SAWAD	ก�าไรลดลง	27.43%	ผู้บริหาร	

รีบออกมา	สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน	ยันผลการด�าเนินงานยังเติบโต	10%		

แจงปรับปรุงบัญชีไตรมาส	1/60	ต้นเหตุก�าไรไตรมาส	1/61	ต�่ากว่าความจริง	ส่วน

ตัวเลขหนี้เอ็นพีแอลเพิ่มขึ้น	มาจากลูกค้าเอสเอ็มอีรายหนึ่ง	ปัจจุบันกลับมาเป็น

ลูกค้าปกติแล้ว	ขณะที่มูลค่าหลักประกันลูกหนี้สูงกว่ามูลหนี้

	 AJA	แจงไตรมาส	1/2561	มีก�าไรสุทธิ	จ�านวน	11.94	ลบ.	เพิ่มขึ้น	109.42%	

จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ	126.69	ลบ.	และมีราย

ได้รวมเท่ากับ	305.51	ลบ.	เพิ่มขึ้น	11.02%	หลังยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่	

แท็บเล็ต	ของบริษัทย่อยฯ	พุ่ง	ซีอีโอ	“ดร.อมร	มีมะโน”	มั่นใจผลงานปีนี้สดใส	

หลังเดินหน้าแตกไลน์ธุรกิจ	รุกน�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้า	–	โลจิสติกส์	เพื่อการกระจาย

ความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก

	 SABINA	เร่งสุดฝีเท้าใช้โฆษณา	เปิดตัวสินค้าต้อนรับฤดูกาลปิดเทอมและ

ซัมเมอร์	-ขายผ่านช่องทางออนไลน์	ยังเดินหน้าขยายตัวต่อเนื่อง	เช่นเดียวกับ

สินค้าส่งออกภายใต้	แบรนด์ซาบีน่า	และสินค้ารับผลิตเพื่อส่งออก	(OEM)

มองแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่า	ส่งผลบวกกับสินค้า	OEM	ที่ขณะนี้รับออเดอร์จนถึง

สิ้นปีแล้ว	คาดปีนี้รายได้โต15%ตามเป้า

	 JCKH	เผยผลประกอบการมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน	ล่าสุดไตรมาส	1/61	

ผลประกอบการมียอดขาดทุนสุทธิ	32.26	ล้านบาท	ลดลง	15.56	ล้านบาท	หรือ

คิดเป็นร้อยละ	32.54	เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ	ปีก่อน	เห็นผลชัดจากการ

ตัดสาขาที่ไม่ท�าเงินออกไป	ควบคุมต้นวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายได้ดี	เปิดแผนงานหลัง

จากนี้เตรียมส่งทีมคนรุ่นใหม่มือโปร	เข้าบริหาร	จ่อรีแบรนด์ใหม่เพื่อจับกลุ่มเป้า

หมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	พร้อมเดินหน้าเพิ่มความหลากหลายของร้านอาหาร	เล็ง

ซื้อแบรนด์อาหารจีน-อิตาเลียน-แฮมเบอร์เกอร์	หนุนรายได้โตต่อเนื่อง	ส่วนแผน

เพิ่มทุนเชื่อผ่านฉลุยเหตุกลุ่มผู้ถือ

หุ้นใหญ่พร้อมซัพพอร์ตเต็มอัตรา	

เพื่อหนุนฐานะทุน	และการเงิน

ให้แข็งแกร่งเพื่อรุกธุรกิจได้อย่าง

มั่นคง

								21	พ.ค.นี้	KCE	เทรดพาร์

ใหม่	พาร์	0.50	บาท	เรียกว่า	มา

ได้อย่างถูกจังหวะ	บาทอ่อน	หุ้น

ส่งออกอย่าง	KCE	นับว่า	น่ามอง	

น่าลุ้น	อิอิ

								วัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	

เอ็มดีใหญ่	SAMART	เผย	เริ่มไตรมาสแรกปี	2561	กลุ่มบริษัทสามารถ	มีรายได้

รวม	2,431	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิรวม	14	ล้านบาท	โดยกลุ่มสามารถเทลคอม	ซึ่ง

มีโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่น	ในปีนี้		มีมูลค่างานในมือรวมแล้วกว่า	10,000	ล้าน

บาท	ประกอบกับการพลิกฟื้นของกลุ่มสามารถดิจิตอล	ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้จาก

ธุรกิจใหม่ในไตรมาส	2	อีกทั้งยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอื่นๆ	ใน

เครือ	จึงมั่นใจว่าผลประกอบการในปี	61	จะเติบโตตามเป้าหมาย	

	 WHA	เผย	บมจ.ดับบลิวเอชเอ	อินดัสเตรียล	ดีเวลลอปเมนท์	(เดิมชื่อบมจ.

เหมราชพัฒนาที่ดิน)	บ.ย่อย	เซ็นสัญญากับ	IRPC	ตั้งบ.ร่วมทุน	คาดไตรมาส	3ปี

นี้เสร็จ	งานนี้ลุยธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม	บนที่ดินจ�านวนประมาณ	2,152	

ไร่	บริเวณอ�าเภอบ้านค่าย	จังหวัดระยอง

		ย่ิงกว่าบอบซ�้า

บล.เคจีไอ	:	CPALL	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	92.00	บ.	
บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	CK	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	31.00	บ.	
บล.เออีซี	:	ZIGA	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.00	บ.	
บล.โกลเบล็ก	:	GPI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.20	บ.	
บล.กรุงศรี	:	VIBHA	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.20	บ.	
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	DCC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.70	บ.	

บล.ทรีนีตี้	:	ANAN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.50	บ.	
บล.ทิสโก้	:	SPALI	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	23.60	บ.	
บล.ธนชาต	:	AOT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	72.00	บ.	
บล.ธนชาต	:	GUNKUL	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	5.00	บ.	
บล.ฟินันเซีย	ไซรัส	:	CPF	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	28.00	บ.	
บล.ฟิลลิป	:	AP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	10.60	บ.	
บล.ฟิลลิป	:	WORK	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	67.00	บ.	
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TAKUNI	เผย	งานรับเหมาหนุน	ก�าไร	Q1/61		โต	183.81%

ตลาดฯ	คงข้ึนเคร่ืองหมาย	SP	หลักทรัพย์ของ	EARTH

1.

3.

	 นางสาวนิตา	ตรีวีรานุวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ปจ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TAKUNI	เปิดเผยว่า	ผลประกอบการของบริษัทฯ

ประจ�าไตรมาสที่	1	ของปี	2561สิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2561	บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่	2.98	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1.93	ล้าน

บาท	หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น	183.81%	ในขณะที่บริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ที่	582.93	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	221.78	ล้านบาท	หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น	61.41%	โดยการ

เพิ่มขึ้นของทั้งก�าไรสุทธิ	และรายได้ของบริษัทฯ	เป็นผลมาจากรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	220.84	ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้น	

141.23%	จากช่วงเดียวกันปีก่อน	เนื่องจากรายได้งานก่อสร้างน�้ามันและแก๊สของบริษัท	ซี	เอ	แซด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เพิ่มขึ้น

	 ในขณะที่ล่าสุดกลุ่มบริษัทเข้ารับงานใหม่อีกจ�านวนกว่า	1,125	ล้านบาท	ประกอบไปด้วยงานประกอบและติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันสถานีท่อส่ง–

เพิ่มเติม	ที่เขาหินซ้อน	จ.ฉะเชิงเทรา	ระยะเวลาก่อสร้าง	3	เดือน	มูลค่าโครงการ	5.16	ล้านบาท	งานประกอบ	และติดตั้งโครงสร้างเหล็กในนิคม

อุตสาหกรรม	มาบตาพุด	จ.ระยองมูลค่าโครงการ	296.70	ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง	21	เดือน	และงานรับเหมาติดตั้งโครงสร้างงานเครื่องกล	งาน

ระบบท่อและงานสีในนิคมอุตสาหกรรม	มาบตาพุด	จ.ระยองมูลค่าโครงการ	823.29	ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง	26	เดือน	

	 ตลาดหลักทรัพย์	คงขึ้นเครื่องหมาย	SP	หลักทรัพย์ของ	EARTHด้วยบริษัท	เอ็นเนอร์ยี่	เอิร์ธ	จ�ากัด	(มหาชน)	(EARTH)	ได้น�าส่งงบการเงิน

ไตรมาส	2	ปี	2560	สิ้นสุดวันที่30	มิถุนายน	2560	(รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่	15	พฤษภาคม	2561)	อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์ฯ	ยังคง

เครื่องหมาย	SP	หลักทรัพย์ของ	EARTH	ต่อไป	เนื่องจาก	EARTH	เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณียังไม่น�าส่งงบการเงินภายในเวลาที่ก�าหนด	

โดยปัจจุบัน	EARTH	ยังไม่น�าส่งงบการเงินไตรมาส	3	ปี	2560	งบการเงินงวดปี	2560	และงบการเงินไตรมาส	1	ปี	2561

	 นายสัญชัย	เนื่องสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	บิวเดอสมาร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	BSM	เปิดเผยว่า	ผลประกอบการของบริษัทฯ

ประจ�าไตรมาสที่	1	ของปี	2561	สิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2561	บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิอยู่ที่	15.38	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	8.24	ล้านบาท	หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น	

115.60%	เมื่อเทียบกับผลประกอบการของช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิอยู่ที่	7.14	ล้านบาท	ในขณะที่บริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ที่	137.10	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	13.26	ล้านบาท	หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น	10.70%	เมื่อเทียบกับผลประกอบการของช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่	123.84	ล้านบาท

	 ขณะเดียวบริษัทฯยังคงเป้ารายได้ในปี	2561	ที่	800	ล้านบาทคิดเป็นเติบโตประมาณ	30%	จากปีที่แล้ว	ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตอย่างก้าว

กระโดด	จากการเดินหน้ารุกธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มตัว	ผ่านบริษัท	ทีค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯส่วนธุรกิจวัสดุก่อสร้างก็ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	โดยบริษัทฯมีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	ออกสู่ตลาดอย่างต่อ

เนื่องเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

	 “ผลงานในช่วง	3	เดือนแรกออกมาเป็นที่น่าพอใจ	โดยเฉพาะในส่วนสินค้าวัสดุก่อสร้างส่วนในปีนี้เรายังคงแผนเดิมในการเดินหน้าขยายธุรกิจเป็น

ผู้พัฒนาอสังหาฯอย่างเต็มรูปแบบ	ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้	และก�าไรให้เพิ่มสูงขึ้น	ส่วนธุรกิจหลักก็ยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องจาก

ปีก่อนจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น”	นายสัญชัยกล่าว

BSM	พอใจผลงาน	3	เดือนแรก	โชว์ก�าไรโต	115.60%2.
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EFORL	เผยผู้ตรวจสอบกรณีพิเศษ	อยู่ระหว่างด�าเนินการตรวจสอบ	

ดับบลิว	ซีไอ	โฮลดิ้ง-	วุฒิศักดิ์คลินิก	อินเตอร์กรุ๊ป

KKP	ปล่อยสินเชื่อ	บริษัท	ดูโฮม	จ�ากัด	วงเงิน	1.5	พันลบ.	

เสริมแกร่งก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

4.

6.

	 นายอภิรักษ์	กาญจนคงคา	ผู้ช่วยกรรมการผู้ช่วยการ	บริษัท	อี	ฟอร์	แอล	เอม	จ�ากัด	(มหาชน)	(EFORL)	เปิดเผยว่า	ขอขยายระยะเวลาการชี้แจง

เรื่องการท�าธุรกรรมขายสิทธิแฟรนไชส์ของ	บริษัท	วุฒิศักดิ์คลินิก	อินเตอร์กรุ๊ป	จ�ากัด	โดยให้เหตุผลว่า	บริษัทดับบลิว	ซีไอ	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(WCIH)	และ

บริษัท	วุฒิศักดิ์คลินิก	อินเตอร์กรุ๊ป	จ�ากัด	(WCIG)	เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่มาแทนกรรมการชุดปี	2560	ในเดือนมีนาคม	2561	และคณะ

กรรมการชุดใหม่มีความจ�าเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถชี้แจงรายละเอียดการท�าธุรกรรมได้

อย่างถูกต้องครบถ้วน	รายละเอียดตามอ้างถึง	1

	 ต่อมาเมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2561	EFORL	ได้รับหนังสือจาก	WCIH	แจ้งเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	WCIH	ครั้งที่	6/2561	ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่	10	เมษายน	2561	มีมติอนุมัติว่าจ้างผู้ตรวจสอบกรณีพิเศษ	(Special	Auditor)	และมอบหมายให้เข้าตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงการท�า

ธุรกรรมต่าง	ๆ	เช่น	การท�านิติกรรมสัญญา	การท�าธุรกรรมทางการเงิน	และบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องของ	WCIH	และ	WCIG	รวมถึงบริษัทย่อยของ

กลุ่มวุฒิศักดิ์ทั้งหมด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�ารายการขายสิทธิแฟรนไชส์ของ	WCIG	เนื่องจากเป็นรายการที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และ

เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนคณะกรรมการชุดปัจจุบันเข้าด�ารงต�าแหน่ง	ซึ่งปัจจุบันผู้ตรวจสอบอยู่ระหว่างด�าเนินการตรวจสอบ

	 ทั้งนี้	การตรวจสอบกรณีพิเศษ	(Special	Auditor)	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดปัจจุบันทราบและเข้าใจรายละเอียด

การท�าธุรกรรมที่ส�าาคัญของบริษัทและสามารถชี้แจงรายละเอียดการท�ารายการจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ได้	และเพื่อให้การบริหาร

กิจการด�าเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป	หากการตรวจสอบแล้วเสร็จและมีข้อสรุปเป็นอย่างไร	EFORL	จะเผยแพร่รายละเอียดการท�าธุรกรรมดังกล่าวต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป	

	 นายส�ามิตร	สกุลวิระ	ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ	ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร	สนับสนุน

วงเงินสินเชื่อมูลค่า	1,500	ล้านบาท	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจของดูโฮมให้เติบโตอย่างยั่งยืน	อีกทั้งเตรียมความ

พร้อมส�าหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป	โดยงานจัดขึ้นที่บริษัท	ดูโฮม	จ�ากัด	(ส�านักงานใหญ่	จ.อุบลราชธานี)	

	 นายพิชญ์	โพธารามิก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	JAS	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	
ครั้งที่	4/2561	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2561	มีมติให์จ�าหน่ายหน่วยลงทุน	ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต	จัสมิน	ให้
แก่นักลงทุน	โดยบริษัทฯ	ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุนกับนักลงทุน	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2561	อนึ่ง	การขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้เป็นการด�าเนิน
กิจกรรมทางการเงิน	เพื่อน�าเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จ�าเป็นของบริษัทฯ	เพื่อช�าระคืนเงินกู็	เพื่อช�าระภาระหนี้สินของบริษัทฯ	และอื่นๆ	ภาย
หลังจากการจ�าหน่ายไปซึ่งหน่วยลงทุนบริษัทฯ	จะยังคงถือหน่วยลงทุนอยู่จ�านวน	1,293,150,000	หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	23.51	ของจ�านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดที่ออกและจ�าหน่ายแล้วของกองทุนฯ
	 เพื่อให้กองทุนฯ	ประสบความส�าเร็จในระยะยาว	บริษัทฯ	ยืนยันว่าบริษัทฯ	จะไม่จ�าหน่ายจ่ายโอนหน่วยลงทุน	จ�านวนร้อยละ	19	ของจ�านวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ	ซึ่งบริษัทฯ	ถือครองอยู่	ภายในช่วงระยะเวลาตามข้อตกลงที่บริษัทฯได้ให้ไว้	ณ	คราวการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ	ต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	นอกจากนี้	เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ	และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน	บริษัทฯ	ตกลงเพิ่มเติม
ว่าบริษัทฯ	จะไม่จ�าหน่าย	จ่ายโอนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ	จ�านวนใดๆ	ซึ่งบริษัทฯ	ถือครองอยู่เป็นระยะเวลา	90	วันนับจากนี้	เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าจะ
ไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ	เพิ่มเติมในจ�านวนใดๆ	โดยบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลา	90	วันดังกล่าว
	 นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	จองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุนฯ(โดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่	1/2018	ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2561ซึ่งได้แจงให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบในวันเดียวกัน)	โดยบริษัทฯ	ประสงค์ที่จะปฏิบัติ
ตามมติดังกล่าว	(และด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาตหรือการอนุมัติต่าง	ๆ)	โดยในการนี้	บริษัทฯ	จะต้องเพิ่มสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของบ
ริษัทฯ	ในกองทุนฯ	ในคราวการจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุนฯ	เพื่อที่บริษัทฯ	จะได้ถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนฯ	เป็นจ�านวนอย่างน้อย	
ร้อยละ	25	ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนฯ

JAS	เผยหลังขายหน่วยลงทุนยังคงถือ23.51	%-ยันไม่ขายโอนฯ19%	ภายใน	90	วันนับจากน้ี5.
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	 นายกิจจา	ปัทมสัตยาสนธิ	กรรมการผู้จัดการ	และนางสาวร�าภา	

ค�าหอมรื่น	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ชิค	รีพับบลิค	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	CHIC	ผู้จัดจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์	สินค้าตกแต่งบ้านและของใช้ในบ้าน

ในรูปแบบร้านค้าเดี่ยวภายใต้แบรนด์	CHIC	และ	RINA	HEY	พร้อมด้วย

นายวิชา	โตมานะ	กรรมการผู้จัดการ	สายงานวาณิชธนกิจ	บริษัทหลัก

ทรัพย์	ฟิลลิป	(ประเทศไทย)จ�ากัด(มหาชน)ที่ปรึกษาทางการเงิน	ร่วม

ให้การต้อนรับ	Mr.	Alex	Ryshawy	Director	Consilium	Investment	

Management	Co.,Ltd	พร้อมน�าเสนอข้อมูลกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจและ

แผนการเติบโตในอนาคต	ณ	ส�านักงานใหญ่บริษัท	ชิค	รีพับบลิค	จ�ากัด	

(มหาชน)	ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม	เมื่อเร็วๆ	นี้

	 กรุงศรี	ฟินโนเวต	บริษัทร่วมลงทุนในเครือกรุงศรี	ร่วมกับ	บริษัท	

ปตท.จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	แอดเวนเจอร์	ในเครือเอสซีจี	และ	500	

TukTuks	ร่วมลงทุนในบริษัท	บาเนีย	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	โดยมุ่งใช้ความ

เชี่ยวชาญของบาเนียด้านเทคโนโลยี	Big	Data	ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	

เพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มธุรกิจ	น�าโดย	ธุรกิจสิน

เชื่อบ้านของกรุงศรี	ธุรกิจค้าปลีกของ	ปตท.	และเอสซีจี	

CHIC	เปิดบ้านต้อนรับผู้จัดการกองทุน	Consilium	

Investment	Management	พร้อมโชว์แผนธุรกิจ	

4	ธุรกิจใหญ่ร่วมลงทุนใน	“บาเนีย”	บริษัทเทคโนโลยีที่

พัฒนา	Big	Data	ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย	

1.
2.
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	 นายชาติชาย	พยุหนาวีชัย	ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	แถลงข่าว	

โครงการประกวด	GSB	สุดยอด	SMEs	Startup	ตัวจริง	ภายใต้แนวคิด	

SMEs	Startup	Wow!	“ท�าได้เลย	ท�าได้เร็ว	ท�าได้จริง”	ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็น

ปีที่	6	เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่	SMEs	หรือ	Startup	ที่มีอายุไม่เกิน	35	

ปี	น�าเสนอแนวคิดธุรกิจที่มีความโดดเด่น	แตกต่าง	สร้างสรรค์	ชิงเงินทุน

ประเดิมมูลค่ารวมกว่า	3,000,000	บาท	โดยผลงานชนะเลิศ	ได้รับเงิน

ทุนประเดิม	1,000,000	บาท	ปีนี้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษ	ด้านผลงานสุด

ยอดนวัตกรรมต้นแบบ	(Prototype)	และ	ผลงานสุดยอดแนวคิดทางด้าน

นวัตกรรม	(Idea)	เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่	10	สิงหาคม		2561	ผู้

สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร	หรือติดตามความเคลื่อนไหว

โครงการประกวดได้ที่	www.gsb100tomillion.com	หรือ	www.facebook.

com/gsb100tomillion	ข้อมูลเพิ่มเติม	โทร.	092	247	0426-8

	 BWG	และ	บริษัทในเครือจัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง	“แนวทางการ

จัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร”	เพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางที่จะน�ามาใช้ในการส่งเสริม	ปรับปรุง	

พัฒนา	ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมให้เหมาะสม	และเกิดความยั่งยืน

ร่วมกันต่อไปในอนาคต	โดยมีคุณอนุสรณ์	เนื่องผลมาก	(กลาง)	คณะ

กรรมการตรวจสอบและประเมินผล	กระทรวงอุตสาหกรรม	พร้อมด้วย

อุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ	รวม	17	จังหวัด	ณ	ศูนย์บริหารและจัดการกาก

อุตสาหกรรม	จ.สระบุรี	และศึกษาดูงานโรงผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	

ในระหว่างวันที่	11-12	พฤษภาคม	2561	พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ

คณะผู้บริหารบริษัทในเครือ	เบตเตอร์กรุ๊ป

โครงการประกวด	GSB	สุดยอด	SMEs	Startup	

ตัวจริง	ปี	6	

BWG	และบริษัทในเครือ	จัดเสวนา	“แนวทางการ
จัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ครบวงจร”

3.
4.
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